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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมยัทีÉ ŚŚ ครัÊงทีÉ ř/ŚŝŞş 

วนัศุกรที์É Śś กุมภาพนัธ ์ŚŝŞ  เวลา řś.śŘ-řŞ.ŘŘ น. 

ณ หอ้งประชุมสมาคมผูผ้ลิตปลาป่นไทย 
------------------------------------- 

 

วาระทีÉ ř ประธานแจ้งทีÉประชุมทราบ     

1.1 รายงานสถานการณ์ปลาป่นภายใน - ต่างประเทศ พร้อมร่วมกนัแลกเปลีÉยนข้อมูล 

ความเคลืÉอนไหวด้านวัตถุดิบตลาดภายในและต่างประเทศ 

   

วาระทีÉ Ś รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมยัทีÉ Śř ครัÊงทีÉ ŝ/ŚŝŞ  

 

วาระทีÉ ś เรืÉองแจ้งเพืÉอทราบ     

3.1 รายงานผลผลิตปลาป่นประจาํปี ŚŝŞŞ/มกราคม ŚŝŞş 

3.2 รายงานรายรับ - รายจ่ายประจําเดือนตุลาคม-ธันวาคม ŚŝŞŞ และงบประมาณ

รายรับ-รายจ่ายประจําปี ŚŝŞŞ รายงานรายรับ - รายจ่ายประจําเดือนมกราคม 

ŚŝŞş  ฐานะการเงิน ณ วันทีÉ  śř ธันวาคม ŚŝŞŞ  และฐานะการเงิน ณ วันทีÉ śř 

มกราคม ŚŝŞş 

3.3 รายงานการเกบ็ค่าบาํรุงสมาชิกประจาํปี ŚŝŞŞ,ประจาํปี ŚŝŞş 

และการเกบ็ค่าบาํรุงพิเศษจากการส่งออกไตรมาสทีÉ ř-Ŝ/ŚŝŞŞ 

3.4 รายงานการประชุมพิจารณาร่างระเบียบการขอหนังสอืรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ 

ปลาป่น 

  3.5 รายงานการเข้าร่วมประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆทีÉเกีÉยวข้อง (ธ.ค.ŞŞ-ม.ค.Şş) 

วาระทีÉ Ŝ เรืÉองเพืÉอพิจารณา  

4.1 พิจารณากาํหนดนโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

ปีบริหาร 2567 

   4.1.1 การประชุมสญัจรร่วมสมาชิก 

   4.1.2 การดาํเนินการเรืÉองการตรวจไดออกซินประจาํปี 2567 (เมษายน 2567) 

4.2 พิจารณาประมาณการผลผลิตปลาป่นประจาํปี  2567  

4.3 พิจารณางบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาํปี 2567  

 

วาระทีÉ ŝ เรืÉองอืÉนๆ (ถา้มี) 

 

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯทีÉเขา้ร่วมประชุม 

ř.  คณุสงวนศักดิÍ อัครวรินทร์ชัย     นายกกิตติมศักดิÍสมาคมฯ 
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Ś.  คณุอาํนวย  เอืÊออารีมิตร     นายกสมาคมฯ 

   และรับมอบอาํนาจแทน 

   คุณกติติพัฒน์ เอืÊออารีมิตร   กรรมการกลาง 

ś.  คณุจงรักษ์  นฤขัตพิชัย     อุปนายกสมาคมฯ 

Ŝ.  คณุสภุาวดี  โชคสกุลนิมิตร     อุปนายกสมาคมฯ 

Ŝ.  คุณมงคล   เหล่าทวีสขุ     อุปนายกสมาคมฯ 

ŝ.  คณุสฤษฎ์พัฒน์ ภมรวิสฐิ     เลขาธิการสมาคมฯ 

Ş.  คณุนันทรัตน์ พิริยะพาณิชกุล   

รับมอบอาํนาจแทน 

คุณอภิชัย  เตชะนิธิสวัสดิÍ   ประชาสมัพันธ ์

ş.  คณุนิรุตติÍ   เหลืองนฤมิตชัย    ปฎิคม 

   และรับมอบอาํนาจแทน 

   คุณวัลลภ   โพธเิพียรทอง   อุปนายกสมาคมฯ   

Š.  คณุวรรณา  โรจน์กังสดาล     นายทะเบียน 

š.  คณุสทุศัน์   บวรวณิชย์     กรรมการกลาง 

řŘ.คุณสมศักดิÍ  เอกอุร ุ      กรรมการกลาง 

řř.คุณนิธนิันท ์ ลีลาพรรณวุฒิ     กรรมการกลาง 

řŚ. คุณวิษณุ   ศิริครุุรัตน์     กรรมการกลาง 

řś. คุณณิชกมล อุมารี      ผู้จัดการสมาคมฯ 

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯทีÉไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม    

ř. คุณสุพร   ปัญญาสาคร     เหรัญญิก 

Ś. คุณชูชัย   ปิติเจริญกจิ     กรรมการกลาง 

ś. คุณโกวิท  แย้มกลิÉน     กรรมการกลาง 

Ŝ. คุณสุวิทย์   ตันรัตนากร     กรรมการกลาง 

ŝ. คุณวีระศักดิÍ  อึÊงรัศมี      กรรมการกลาง 

Ş. คุณชัยพิพัฒน์ พฤกษ์วัฒนากุล     กรรมการกลาง  

ş. คุณสุบรรณ   เศรษฐวรพันธ์ุ     กรรมการกลาง 

Š. คุณกรณ์กฤต  บุญราศรี     กรรมการกลาง 

š. คุณเจตนินท ์ โสณมัย      กรรมการกลาง 

řŘ.คุณนิคม   กนกภัยพิพัฒน์     กรรมการกลาง 

řř. คุณสมพงษ ์  ศิรประภาพงศ์     กรรมการกลาง 

เปิดประชุมเวลา řś.śŘ น.      

 

คุณอาํนวย    เอืÊออารีมิตร  ทาํหน้าทีÉประธานทีÉประชุม 

คุณสฤษฎ์พัฒน์  ภมรวิสฐิ  ทาํหน้าทีÉเลขาธกิารทีÉประชุม 
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ทีÉประชุมครบองค์ประชุมประธานทีÉประชุมได้กล่าวขอบคุณนายกกิตติมศักดิÍสมาคมฯและคณะ

กรรมการบริหารสมาคมฯทุกท่านทีÉได้เข้าร่วมประชุมในครัÊงนีÊ  ซึÉงนับเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สมาคมฯครัÊงแรกของปี ŚŝŞş   จากนัÊนได้เปิดประชุมตามวาระดังนีÊ  

วาระทีÉ ř ประธานแจ้งทีÉประชุมทราบ    

 

1.1 รายงานสถานการณ์ปลาป่นภายใน - ต่างประเทศ พรอ้มร่วมกนัแลกเปลีÉยน

ขอ้มูลความเคลืÉอนไหวดา้นวตัถุดิบตลาดภายในและต่างประเทศ 

 

 สถานการณป์ลาป่นภายในประเทศ : สปัดาหท์ีÉผ่านมานีÊ ราคาอ้างอิงปลาป่นเปรูยืน

อยู่ทีÉ Ś,ŚŘŘ เหรียญ/ตัน โดยการสาํรวจทรัพยากรปลาในตอนเหนือและกลางของเปรูยังคงดาํเนินการอยู่ 

ในขณะทีÉโควตาการจับปลาของเปรูตอนล่างอยู่ทีÉ Śŝř,ŘŘŘ ตัน โดยจะเริÉมจัดอย่างเป็นทางการในวันทีÉ ŝ 

มีนาคม ŚŘŚŜ - śŘ มิถุนายน ŚŘŚŜ (ŝ/ś-śŘ/Ş/ŚŘŚŜ) 

 ตลาดปลาป่นในจีนสัปดาห์ทีÉผ่านมา ราคาลดลงเล็กน้อย ประมาณ řŘŘหยวน/ตัน 

เหตุผลเพราะความต้องการใช้ยังคงน้อย การซืÊ อ-ขายยังเงียบ สต็อคหน้าท่าเรือเพิÉมสูงขึÊ นเกือบแตะ 

řšŘ,ŘŘŘ ตัน  

 ราคาปลาป่น ณ ท่าเรือ จีน ประจาํวันทีÉ Š มีนาคม ŚŝŞş  

  - ปลา Şŝ% ราคา řŚ,ŠŘŘ-řŚ,šŘŘ หยวน/ ตัน (ลง řŘŘ หยวน) 

  - ปลา Şş% ราคา řŞ,ŘŘŘ-řŞ,řŘŘหยวน/ตัน (ลง řŘŘ หยวน) 

  - ปลา ŞŠ% ราคา řŞ,šŘŘ-řş,ŘŘŘหยวน/ ตัน (ลง řŘŘ หยวน) 

 สต็อคปลาป่นท่าเรือจีนประจําวันทีÉ  ş มีนาคม ŚŝŞş โดยอยู่ทีÉ  Dalian Ş,ŚŜŘ ตัน 

Tianjin šŘ ตัน Shanghai śŚ,ŞšŘ ตัน Fuzhou 24,400   Huangpu řřŠ,ŚŠŘ ตัน อืÉนๆ Ŝ,ŚřŘ ตัน

คงเหลอื řŠŞ,šşŘ ตัน  

 ตลาดจีนอ่อนลงเล็กน้อย สืบจากสต็อคทีÉเพิÉมขึÊ นจะแตะ řšŘ,ŘŘŘ ตัน การใช้ยังไม่

เพิÉมขึÊน  เพราะอากาศตอนเหนือบางแห่งยังมีหิมะตก  

 ในขณะทีÉตอนใต้อากาศร้อนขึÊ น ความผันผวนของอากาศ ระหว่างเหนือ-ใต้บางแห่ง

อุณหภมูิแตกต่างกันมากกว่า ŜŘ องศา เป็นเรืÉองทีÉผิดปกติมาก  

 การส่งออกของไทยเดือนกุมภาพันธ์มีปริมาณมากเหนือความคาดหมายทีÉประมาณ 

řŞ,şŘŘ ตัน ในครึÉงเดือนแรกของกุมภาพันธม์ียอดส่งออกน้อยแค่ ŝ,ŘŘŘ ตัน และร่วมหมืÉนตันในช่วงครึÉง

เดือนหลัง แต่ส่วนใหญ่เป็นของในสตอ็ครวมสองเดือนส่งออกได้เกินเป้าทีÉประมาณ ŚŠ,ŘŘŘ ตัน  

 ปลาเปรูครอปใหม่ขายล่วงหน้าไปแล้ว ř-ř.Ś แสนตัน เท่ากับขายปลาสดแค่ ŝ-Ş แสน

ตันจากทีÉคาดว่าโควตาน่าจะมีทีÉ Ś.ŝ ล้านตันหรือ ŚŘ% ตัวเลขการขายนีÊคงค่อยๆ เพิÉมขึÊนเมืÉอการสาํรวจผ่าน

ไปถึงสิÊนเดือน  

 การส่งออกปลาป่นไทยในเดอืนมีนาคมนัÊนคาดว่าปริมาณน่าจะพอๆ กบัเดือนมีนาคมในปี

ทีÉผ่านมาหรือมากกว่า ทัÊงนีÊ อาจเป็นเพราะเดือนนีÊ วันหยุดน้อยต่างฝ่ายเร่งส่งออกก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ 
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ด้านทางพม่าและอันดามันปลาเข้าปริมาณมากและส่วนใหญ่เป็นปลาดีทีÉมีโปรสงูจะเหน็ได้ว่าการส่งออกใน Ś 

เดือนทีÉผ่านมาปลาโปรตีนตํÉาราคาไม่สู้ดี การใช้ยังน้อยในจีนและสตอ็คเก่ายังพอมี ปริมาณตัวเลขทีÉไทยเรา

ส่งออก Ś เดือน ŚŠ,ŘŘŘ ตัน น่าจะครึÉงหนึÉงทีÉเป็นปลาโปรตีน Şŝ-Şş% ทีÉเหลืออีกครึÉงเป็น ŝŝ-ŞŘ% 

นับว่าเป็นตัวเลขทีÉสงูมากอยู่ เพราะปลาป่นเกรดนีÊทีÉผ่านมามีปริมาณสูงและทางจีนซืÊ อไปทดแทนปลาอนิเดีย

และโอมานทีÉขาดช่วงไปก่อนหน้า  

 ขณะนีÊทีÉน่าห่วงคืออาหารสัตว์ภายใน เท่าทีÉสืบทราบสตอ็คพอใช้กันถึงเดือน ŝ ทัÊงนีÊ ราคา

กุ้งยังลงราคาต่อเนืÉองตัÊงแต่ตรุษจีนมาทาํให้คนทีÉจะลงกุ้งชะงกัไป โรงงานอาหารสัตว์ใหญ่หลายโรงงานลดตัว

บวกและลดการเข้าหากเป็นช่วงสัÊนๆ คงไม่กระเทือนตลาดเพราะน่าจะส่งออกเดือนมีนาคมได้มาก แต่ใน

เดือนเมษายน-พฤษภาคมเป็นต้นไปออเดอร์นอกยังไม่เข้าหรือเข้าน้อยจะมีผลกบัตลาดพอควร ยิÉงในขณะนีÊ

กระแสการเรียกร้องลดดอกเบีÊยอนัมีผลให้ค่าเงินจะแขง็ค่าตามมายิÉงเป็นแรงกดดันตลาดเพิÉมขึÊน  

 หากว่าเดือนมกราคม-พฤษภาคมครึÉงปีเป้าการส่งออกคาดการณ์ไว้ทีÉ şŘ,ŘŘŘ ตันขึÊ น 

หากทาํได้จะเป็นผลดีกับเราในครึÉงปีหลังทีÉการใช้ของจีนจะพลิกฟืÊ นขึÊ น และหากโควตาเปรูได้ไม่เกิน Ś.ŝ 

ล้านตันจะเป็นแรงส่งตลาดให้เพิÉมขึÊน  

 ได้ยินข่าวมาว่าปลาอวนลากพม่าอาจให้ปิดอ่าว ส่วนปลาอวนดาํ อวนลอย และพืÊ นบ้าน 

ยังให้จับได้  

 สปัดาห์ทีÉผ่านมานีÊ  ราคาอ้างอิงปลาป่นเปรูยืนอยู่ทีÉ Ś,ŚŘŘ เหรียญ/ตัน โดยมีการขายปลา

ฤดูกาลใหม่ไปประมาณ řŘŘ,ŘŘŘ ตัน ซึÉงผู้ซืÊ อเป็นจีนเป็นส่วนใหญ่ การจับปลาทางตอนใต้ของเปรูไม่ค่อยดี

นัก  

 ตลาดปลาป่นในจีนสัปดาห์ทีÉผ่านมา ราคาลดลงเล็กน้อยประมาณ ŚŘŘ หยวน/ตัน 

เหตุผลเพราะความต้องการใช้ยังคงน้อย การซืÊ อขายเงียบ สต๊อกหน้าท่าเรือเพิÉมสูงขึÊนทะลุหลัก řšŘ,ŘŘŘ 

ตัน  

 ราคาปลาป่น ณ ท่าเรือ จีน ประจาํวันทีÉ řŝ มีนาคม ŚŝŞş 

  - ปลา Şŝ% ราคา řŚ,ŞŘŘ-řŚ,şŘŘหยวน/ ตัน (ลง ŚŘŘ หยวน) 

  - ปลา Şş% ราคา řŝ,şŘŘ-řŝ,ŠŘŘ หยวน/ตัน (ลง śŘŘ หยวน) 

  - ปลา ŞŠ% ราคา řŞ,šŘŘ-řş,ŘŘŘหยวน/ ตัน (ราคายืน) 

 สต็อคปลาป่นท่าเรือจีนประจําวันทีÉ řŜ มีนาคม ŚŝŞş โดยอยู่ทีÉ Dalian Ş,řŞŘ ตัน 

Tianjin řŠŘ ตัน Shanghai śś,řŜŘ ตัน Fuzhou 24,420 Huangpu řŚŝ,řŚŘ ตัน อืÉนๆ Ŝ,ŘŝŘ ตัน

คงเหลอื řšŜ,ŘšŘ ตัน  

 ตลาดในเมืองจีนเงียบมากๆ ภายในราคาลงทุกวัน การใช้ยังไม่กระเตืÊองขึÊนสตอ็คจีนเพิÉม

สงูขึÊนทุกสปัดาห์ผู้ซืÊอต่างคอยแต่ฟังข่าวการจับปลาในเปรูและโควตา  

 ขณะนีÊ ค่าเงินบาทขึÊนลงระหว่าง śŝ.ŜŘ-śŝ.ŠŘ บาท ยังคงอยู่ในเกณฑ์ทีÉดีพอควรสาํหรับ

ผู้ส่งออก และในเดือนนีÊ ช่วงครึÉงเดือนคาดว่าส่งออกน่าจะมีมากกว่า Š,ŘŘŘ ตัน ทัÊงเดือนนีÊ จะมี řŞ,ŘŘŘ-

řŠ,ŘŘŘ ตัน ซึÉงนับว่าดีมาก  

 เพียงแต่น่าจะเป็นออเดอร์ทีÉรับไว้ก่อนหน้าในช่วงทีÉข่าวลือสะพัดว่าอินเดียและโอมานปลา

ป่นมีปัญหามาเมืÉอต้นปี แต่ตอนนีÊ เริÉมเปิดราคาขายออกมาแล้ว ตลาดทางเวียดนามหันไปซืÊอทางนัÊนแทน   
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 สิÉงสาํคัญคือตลาดจีนทีÉราคาภายในถดถอยลงทุกสัปดาห์ เมืÉอสตอ็คจีนเพิÉมจึงไม่สัมพันธ์

กับการใช้ทีÉยังไม่เพิÉมมากเท่าทีÉควร มีสทิธิÍทีÉจะมีสตอ็คเพิÉมทะลหุลกัสองแสนตัน  

 คาํสัÉงซืÊ อเดือนเมษายน - พฤษภาคม ฝ่ายจีนชะลอดูเพืÉอฟังโควตาทีÉน่าว่าจะประกาศก่อน

กลางเดือนเมษายน หากมากน้อยกว่า Ś.ŝ ล้านตันคงมีผลกับทิศทางตลาด  

 ด้านโรงงานอาหารสัตว์รายใหญ่รับปลาป่นเข้าน้อยมาก อาจเป็นเพราะสตอ็คยังสูงและตัว

กินยังไม่มาก ราคากุ้งยังอยู่ในช่วงขาลงอาจไม่คุ้มกบัเกษตรกรรายเลก็ทีÉจะหวนกลับมาลงกุ้งอาจชะลอออกไป 

ราคาสตัว์นํÊาองค์รวมยังราคาไม่สู้ดีนัก 

 ตลาดภายในจีนเองสตอ็คพุ่งสูงขึÊนการใช้ยังไม่ดีขึÊน คงจะมีการชะลอการรับออเดอรใหม่ 

คงต้องรอดูสถานการณ์โควตาเปรูทีÉจะมีการประกาศออกมา คาดว่าตลาดเป็นไปในด้านลบ  

 ขณะนีÊ สต็อคภายในทัÊงผู้ส่งออก/โบรคเกอร์และโรงงานอาหารสัตว์น่าจะกลับมามากขึÊน 

เหมือนเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมทีÉผ่านมา ซึÉ งถือว่ายังดีทีÉตลาดส่งออกมีกระเตืÊ องขึÊ นในเดือน

กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน ทาํให้สต็อคทุกทีÉระบายออกมาได้ คงต้องดูว่าระยะยาวใน ř-Ś เดือน

ข้างหน้าจะมีโอกาสดีขึÊนกว่าปัจจุบันมากน้อยแค่ไหน  

  

 สถานการณป์ลาป่นภายต่างประเทศ :  Weekly Report - February 24, 2024 

 มีบางความเห็นในรายงานการค้าในสัปดาห์นีÊ ว่าเราจะได้เห็นโควตาการจับปลาครัÊงใหม่

ของเปรูใต้เรว็ๆนีÊ  มันนานมากตัÊงแต่โควต้าครัÊงสดุท้าย  บางคนสงสยัว่ารัฐบาลลืมทางใต้หรือไม่ โรงงานปลา

ป่นทางใต้ทีÉขาดแคลนวัตถุดิบมานานหลายเดือนจะเป็นอย่างไรกนับ้าง 

 รายงานระบุว่าในเปรูมีปลาป่นเหลืออยู่เพียงประมาณ ŝ,ŘŘŘ m/t ซึÉงไม่มากนัก  ราคา

ของเกรดทีÉดีกว่ากาํลังขยับสูงขึÊนสาํหรับฤดูกาลหน้า อาจเป็นเพราะผู้ซืÊ อชาวจีนกลับเข้ามาในตลาดเล็กน้อย 

ตอนนีÊ ผู้ผลิตยังไม่สนใจทีÉจะขายล่วงหน้ามากนัก ทุกคนกาํลังรอข่าวจากเรือ IMARPE เพืÉอช่วยตัดสินใจว่า

สนิค้าจะเป็นอย่างไรในฤดูกาลหน้า ทัÊงผู้ขายและผู้ซืÊอกาํลังรออยู่ 

 สังเกตได้ว่าในสัปดาห์นีÊ ได้อ้างอิงรายงานรายสัปดาห์ของ MSICeres ผิดไปครัÊงหนึÉ ง

เกีÉยวกับช่องว่างระหว่างปลาป่น Super Prime และ Standard และเกีÉยวกับยอดขายล่วงหน้าของปลาป่นด้วย  

ขออภยักลุ่ม MSICeres ข้อผิดพลาดไม่ได้ตัÊงใจ ซึÉงจะต้องระมัดระวังคาํพูดในอนาคตให้มากขึÊน 

Weekly report - March 2, 2024 

 ในเปรูมีรายงานยอดขายล่วงหน้าของฤดูจับปลาครัÊงถัดไปอยู่ทีÉประมาณ řŘŘ,ŘŘŘ m/t 

ธุรกิจใหม่ในสัปดาห์นีÊแทบจะไม่มีเลย เนืÉองจากทัÊงผู้ซืÊ อและผู้ขายต่างรอดูแนวโน้มของโควตาใหม่ 

 รายงานการค้าคาดว่าโควตาการจับปลาครัÊงถัดไปของเปรูน่าจะไม่เกิน Ś.ŝ ล้าน m/t  

อย่างไรกต็าม ดูเหมือนว่าจะมีคนจาํนวนไม่น้อยทีÉคาดว่าโควตาจะลดลงอยู่ทีÉ Ś.Ř ล้าน m/t การจับปลาอาจ

เริÉมในช่วงปลายเดือนเมษายนหรือต้นเดือนพฤษภาคม 

 ตัวเลขทีÉน่าสนใจบางส่วนจากยุโรป การนําเข้าปลาป่นทัÊงหมดลดลง ŜŚ% ในรอบ řŘ ปี  

ปลาป่นนาํเข้าจากเปรูลดลง Şś% ส่วนแบ่งการนาํเข้าปลาป่นจากเปรูลดลงจาก Ŝš% เหลอืเพียง řŠ%  การ

นําเข้าปลาป่นจากโมร็อกโกเพิÉมขึÊน şŞ% ส่วนแบ่งการนําเข้าปลาป่นของโมร็อกโกเพิÉมขึÊ นจาก Š% เป็น 

Śś% เช่นกนัในช่วง řŘ ปี 

Weekly Report - March 9, 2024 
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 ตอนนีÊ เราได้โควตาการจับปลาครัÊงใหม่ของเปรูใต้แล้ว อยู่ทีÉ Śŝř,ŘŘŘ m/t สิÊนสุดวันทีÉ 

śŘ มิถุนายน ŚŘŚŜ ซึÉงหากจับได้ครบโควตา จะให้ผลผลิตปลาป่นประมาณ ŝŠ,ŘŘŘ m/t วันแรกของการ

จับปลาคือวันทีÉ Ş มีนาคม แต่คาดว่าจะรู้ผลการจับปลาประมาณสัปดาห์หน้า  

 ตลาดปลาป่นเงียบมากซึÉงเงียบมาระยะหนึÉงแล้ว เนืÉองจากผู้ซืÊ อและผู้ ขายรอดูโควตา

ฤดูกาลหน้าว่าจะเป็นอย่างไร ตามทีÉได้เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านีÊ  ผู้ผลิตไม่ต้องการขายล่วงหน้ามากเกินไป 

ในขณะทีÉผู้ซืÊ อต้องการรอราคาทีÉตํÉาลง ปัจจุบันราคาฤดูกาลใหม่คาดว่าจะเพิÉมขึÊนประมาณ usd 50 m/t จาก

ตอนทีÉฤดูกาลทีÉแล้วจบลงราคา Standard ถึง Super Prime มี premium อยู่ทีÉ usd 400 m/t  

 รายงานการค้าระบุว่ายอดขายล่วงหน้าของโควตาครัÊงถัดไปอยู่ทีÉประมาณ řŘŘ,ŘŘŘ m/t  

รายงานยังระบุด้วยว่าคนทัÉวไปในตลาดคาดว่าโควตาครัÊงถัดไปน่าจะอยู่ทีÉ Ś.ŝ ล้าน m/t แต่กเ็ป็นเพียงการ

คาดเดา เนืÉองจากยังไม่มีข้อเทจ็จริงจนถึงตอนนีÊ   

 

Weekly Report - March 17, 2024 

 การจับปลาได้เริÉมต้นขึÊนแล้วในเปรูใต้ แต่จนถึงขณะนีÊมีรายงานว่าสามารถจับปลาได้ไม่ถึง 

100 m/t  

 ไม่มีอะไรให้กล่าวถึงมากนักเกีÉยวกับธรุกิจใหม่ในเปรู เนืÉองจากทัÊงผู้ซืÊ อและผู้ขายไม่ได้อยู่

ในตลาดในขณะนีÊ ราคาปลาป่นในเปรูไม่มีการเปลีÉยนแปลง  

 ทุกคนยังคงหวังว่าการจับปลาทางตอนเหนือ/ตอนกลางของเปรูจะเริÉมได้ในช่วงปลาย

เดือนเมษายน หรือเดือนพฤษภาคม  

 ยังมีการพูดคุยกันมากมายเกีÉยวกับเอลนีโญ/ลานีญา แต่อย่างทีÉเราได้เห็นมาในหลาย

สปัดาหแ์ล้ว ดูเหมือนจะไม่มีอะไรต้องกงัวลมากนกัจนกว่าจะถึงช่วงหลังของปี ŚŘŚŜ ผู้เชีÉยวชาญระบุว่าอย่าง

น้อยทุกอย่างยังดูดีจนกว่าจะถึงเดือนสิงหาคม  

 มีรายงานว่ามีแรงกดดันมากมายต่อรัฐบาลเปรูในการเปลีÉยนคาํจาํกัดความ ขนาดของลูก

ปลากะตัก อุตสาหกรรมต้องการให้ขนาดขัÊนตํÉาลดลงจาก řŚ ซม. เป็น řŘ.ŝ ซม. ซึÉงจะเพิÉมปริมาณการจับ

ได้อย่างแน่นอนในช่วงฤดูจับปลา  

(ทีÉมา: HAMMERSMITH Marketing Ltd)  

 

 มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

วาระทีÉ Ś รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมยัทีÉ 21 ครัÊงทีÉ ŝ/ŚŝŞŞ

ผู้ จัดการสมาคมฯรายงานว่าได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมัยทีÉ Śř ครัÊ งทีÉ 

ŝ/ŚŝŞŞ  ทาง E-mail ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯตรวจทานเป็นทีÉเรียบร้อยแล้ว  

 

มติทีÉประชุม ทีÉประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมัยทีÉ Śř ครัÊงทีÉ 

5/2566 
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วาระทีÉ ś เรืÉองแจ้งเพืÉอทราบ      

 

ś.ř  รายงานผลผลิตปลาป่นประจําปี ŚŝŞŞ / มกราคม ŚŝŞş 

ผู้จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบว่าสมาคมฯได้รับข้อมูลจากกรมประมงทีÉได้

ตรวจเอกสาร MCPD และข้อมูลจากการจัดทาํหนังสือภายใต้ระบบ Thai Flagged (TFCC) จากสมาชิกทัÉว

ประเทศทัÊงหมดแล้วซึÉงจะได้ผลผลิตปลาป่นประจําปี ŚŝŞ  จํานวน  Śŝř,Şřš.šŚ  ตัน และผลผลิต    

ปลาป่นเดือนมกราคม ŚŝŞş อยู่ทีÉ ŚŞ,ŚşŜ.řŘ ตัน   

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

 ś.Ś  รายงานรายรบั - รายจ่ายประจําเดือนตุลาคม-ธนัวาคม ŚŝŞŞ และงบประมาณ

รายรบั-รายจ่ายประจําปี ŚŝŞŞ รายงานรายรบั - รายจ่ายประจําเดือนมกราคม ŚŝŞş  ฐานะการเงิน 

ณ วนัทีÉ  śř ธนัวาคม ŚŝŞş  และฐานะการเงิน ณ วนัทีÉ śř มกราคม ŚŝŞş 

 ผู้ จัดการสมาคมฯได้รายงานงบรายรับ - รายจ่ายประจาํเดือนตุลาคม-ธันวาคม ŚŝŞŞ และ

งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจําปี ŚŝŞŞ รายงานรายรับ - รายจ่ายประจําเดือนมกราคม ŚŝŞş        

ฐานะการเงิน ณ วันทีÉ  śř ธนัวาคม ŚŝŞş  และฐานะการเงิน ณ วันทีÉ śř มกราคม ŚŝŞş  ต่อทีÉประชุมดังนีÊ 

  
รายรบั-รายจ่าย ต.ค.ŞŞ พ.ย.ŞŞ ธ.ค.ŞŞ ม.ค.Şş 

รายรับประจาํเดือนตุลาคม-ธนัวาคม ŚŝŞŞ 46,198.32 556,370.10 785,258.35  

รายจ่ายประจาํเดือนตุลาคม - ธันวาคม ŚŝŞŞ 357,658.98 296,528.09 477,005.68  

รายรับมากกว่า (น้อยกว่า) รายจ่าย (311,460.66) 259,842.01 308,252.67  

รายรับประจาํเดือนมกราคม ŚŝŞş    639,000.00 

รายจ่ายประจาํเดือนมกราคม ŚŝŞş    246,834.90 

รายรับมากกว่า (น้อยกว่า) รายจ่าย    392,165.10 

ประมาณการรายรบัประจําปี ŚŝŞŞ 3,000,000.00    

รับแล้วเดือนตุลาคม-ธนัวาคม ŚŝŞŞ 541,826.77    

รับแล้วเดือนมกราคม-ธนัวาคม ŚŝŞŞ 3,235,314.87    

ประมาณการรายจ่ายประจําปี ŚŝŞŞ 3,000,000.00    

จ่ายแล้วเดือนตุลาคม - ธนัวาคม ŚŝŞŞ 1,131,192.75    

จ่ายแล้วเดือนมกราคม - ธนัวาคม ŚŝŞŞ 3,205,967.39 คงเหลอื 29,347.48  

ฐานะการเงินเปรียบเทียบ  śř ธ.ค.Şŝ śř ธ.ค.ŞŞ śř ม.ค.Şş  

เงินสด  772.00 2,771.00 2,767.00  

เงินฝากธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย์) 930,018.37 1,096,781.24 1,398,690.69  

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) 178,574.80 49,150.56 129,390.26  

สลากออมสนิ (Ś ปี) ś พ.ค.Şŝ  5,775,000.00 5,775,000.00 5,775,000.00  

เงินฝากธนาคารออมสนิ (ออมทรัพย์) 15,991.07 33,431.45 33,431.45  

รวมทัÊงสิÊ น 6,900,356.24 6,957,134.25 7,339,279.40  
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CHINA JAPAN VIETNAM BANGLADESH MALAYSIA TAIWAN INDONESIA TOTAL

ไตรมาสทีÉ 1 26,932.45    4,008.00     499.80          400.70       31,840.95   

ไตรมาสทีÉ 2 32,380.90    3,208.00     1,059.20    280.00          40.00        40.00      37,008.10   

ไตรมาสทีÉ 3 36,064.45    4,768.00     1,907.56    260.00          220.00       42.70     100.00    43,362.71   

ไตรมาสทีÉ 4 27,329.05    2,396.00     1,259.60    780.00          440.00       200.00    60.00      32,464.65   

TOTAL 122,706.85 14,380.00 4,226.36  1,819.80     1,100.70  242.70  200.00   144,676.41 

1                2               3              4                 

31,840.95   37,008.10  43,362.71 32,464.65    

ไตรมาส / ตัน รวม/ตัน

ไตรมาสทีÉ 1-4

144,676.41                                 

 

มติทีÉประชุม  รับทราบ 

  

 3.3   รายงานการเก็บค่าบาํรุงสมาชิกประจําปี 2566 ,ประจําปี ŚŝŞŞş 

และการเก็บค่าบาํรุงพิเศษจากการส่งออกไตรมาสทีÉ ř-Ŝ/ŚŝŞŞ 

ผู้ จัดการสมาคมฯได้รายงานการเกบ็ค่าบาํรุงสมาชิกประจาํปี ŚŝŞŞ ,ประจาํปี ŚŝŞş 

และการเกบ็ค่าบาํรุงพิเศษจากการส่งออกไตรมาสทีÉ ř-Ŝ/ŚŝŞŞ ดังนีÊ  

ค่าบาํรุงสมาชิกประจําปี ŚŝŞŞ 

   

ค่าบาํรุงสมาชิกประจําปี ŚŝŞş 

ค่าบาํรุงพเิศษจากการส่งออกไตรมาสทีÉ ř-Ŝ/ŚŝŞŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

ค่าบาํรุงสมาชิกสามัญ   จาํนวน Şş ราย รับชาํระ ŞŘ ราย เป็นเงิน 1,200,000.00 บาท 

  รอการชาํระ Řş ราย เป็นเงิน 132,000.00 บาท 

ค่าบาํรุงสมาชิกสมทบ  จาํนวน ŜŘ ราย รับชาํระ śŞ ราย เป็นเงิน 324,000.00    บาท 

  รอการชาํระ ŘŜ ราย เป็นเงิน 36,000.00 บาท 

ค่าบาํรุงสมาชิกสามัญ   จาํนวน Şş ราย รับชาํระ ŝř ราย เป็นเงิน 1,038,000.00 บาท 

  รอการชาํระ řŞ ราย เป็นเงิน 294,000.00 บาท 

ค่าบาํรุงสมาชิกสมทบ  จาํนวน ŜŘ ราย รับชาํระ Śŝ ราย เป็นเงิน 225,000.00 บาท 

  รอการชาํระ řŝ ราย เป็นเงิน 135,000.00 บาท 
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3.4  รายงานการประชุมพิจารณาร่างระเบียบการขอหนังสือรับรองปลาป่นและ

ผลติภณัฑป์ลาป่น 

ผู้จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบว่าทางกองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์นํÊา

และปัจจัยการผลิต ได้มีหนังสือเชิญประชุมมาเพืÉอขอให้ร่วมพิจารณาร่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองวัตถุดิบทีÉ

เป็นเศษเหลือจากการแปรรูปและเศษเหลือจากแหล่งอืÉนๆเมืÉอวันทีÉ řř มกราคม ŚŝŞş นัÊน ทางสมาคมฯ

โดยคณะกรรมการฯได้เข้าร่วมพิจารณาพร้อมกบัสมาชิกแล้วดังมีข้อสรุปดังนีÊ  

1. การใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองแหล่งทีÉมาปลาป่นและผลิตภัณฑ์ปลาป่นปัจจุบันยังคงมี

ปัญหาเกีÉยวกบัการเข้าใช้งานระบบฯพร้อมกนัของผู้ใช้งานหลาย User  เนืÉองจากระบบมีข้อจาํกัดของ

การควบคุมการทาํงานพร้อมกันได้สูงสุด ŝ User ซึÉงทาํให้การขอรับหนังสือรับรองฯ บางกรณีเกิด

ความล่าช้าและผิดพลาด ทัÊงนีÊ ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็น Ś แนวทาง คือ ขอให้ผู้ประกอบการเข้าใช้

งานในระบบในช่วงเวลาอืÉนแทนเพืÉอลดความหนาแน่นของผู้ใช้งานช่วงเวลาอืÉนแล้ว แต่ยังไม่สามารถ

เข้าใช้งานระบบได้ ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าทีÉเพืÉอแก้ไขปัญหา ส่วนการยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลในหนังสือ

รับรอง ในระบบยังไม่สามารถแก้ไขได้ เนืÉองจากข้อจาํกัดด้านการตรวจสอบเอกสารเข้าถึงการแก้ไข

ของเจ้าหน้าทีÉ ทัÊงนีÊ ให้แก้ไขปัญหาโดยให้ผู้ประกอบการแจ้งผู้ซืÊ อผู้ขาย และแนบเอกสารหลักฐาน

อืÉนๆเพืÉอใช้ในการขายไปชัÉวคราวก่อน โดยกองตรวจสอบทฯได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสืÉอสารเพืÉอแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการใช้งานระบบฯและพัฒนาระบบ E-FISHMEAL ให้

มีประสทิธภิาพ ซึÉงคาดการณ์ว่าจะแล้วเสรจ็ภายในปีงบประมาณ ŚŝŞş 

2. นําเสนอแบบฟอร์มหนังสือรับรองวัตถุดิบทีÉเป็นเศษเหลือจากการแปรรูปโดยใช้รหัส RM1 และ

แบบฟอร์มหนังสือรับรองวัตถุดิบทีÉเป็นเศษเหลือจากแหล่งอืÉนๆโดยใช้รหัส RM2 ทีÉประชุมได้

ปรึกษาหารือร่วมกันในแบบฟอร์มใหม่แล้วได้มีการเสนอให้ปรับปรุงเพิÉมเติมหลังจากทีÉให้สมาคมฯ

รับเบืÊองต้นไปหารือร่วมกับสมาชิกถึงความเป็นไปได้ในการใช้แบบฟอร์มนีÊแล้วให้แจ้งความคืบหน้า

ต่อกองตรวจสอบต่อไป 

ดังนัÊนสมาคมฯเมืÉอวันทีÉ řş มกราคม ŚŝŞş จึงได้เชิญประชุมสมาชิกในจังหวัดสมุทรสาคร 

(เบืÊ องต้นนําร่องก่อน) เข้าร่วมหารือในแบบฟอร์มดังกล่าวแล้วและได้ข้อสรุปเพืÉ อแจ้งยังกอง

ตรวจสอบฯและขอเริÉมใช้แบบฟอร์มใหม่นีÊ ในวันทีÉ ř มีนาคม ŚŝŞş ทัÊงนีÊ สมาคมฯได้ทาํหนังสือ

พร้อมแนบแบบฟอร์มดังกล่าวแจ้งยังสมาชิกทัÉวประเทศเมืÉอวันทีÉ Śš มกราคม ŚŝŞş เพืÉ อให้

รับทราบและปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกนัในวันทีÉ ř มีนาคม ŚŝŞş 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

  ś.ŝ รายงานการเขา้ร่วมประชุมกบัหน่วยงานต่างๆทีÉเกีÉยวขอ้ง (ธ.ค.ŞŞ-ม.ค.Şş) 

ผู้ จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมให้ทราบถึงการเข้าร่วมประชุมกบัหน่วยงานต่างๆทีÉ 

สาํคัญพอสรุปแจ้งทีÉประชุมดังนีÊ  
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ś.ŝ.ř ความคืบหน้าความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงภายใต้องค์การการค้าโลก  

(Agreement on Fisheries Subsidies) เมืÉอวันทีÉ řŠ มกราคม ŚŝŞş  

  ความเป็นมาของการเจรจา เมืÉอปี ŚŝŝŜ ทีÉประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกสมัยสามัญ 

ครัÊงทีÉ Ŝ มีปฏญิญา ได้สมาชิก WTO ปรับปรุงกฎระเบียบเกีÉยวกับการอุดหนุนประมง ในปี Śŝŝŝ - ŚŝŝŠ 

สมาชิก (WTO) มีท่าทีทีÉแตกต่างกันทาํให้การเจรจาหยุดชะงักต่อมาเมืÉอปี ŚŝŝŠ - řş มิถุนายน ŚŝŞŝ 

องค์การสหประชาชาติ (UN) จัดทําเป้าหมายการพัฒนาทีÉยัÉงยืน(SDG) ข้อทีÉřŜ.Ş (ห้ามและกําจัดการ

อุดหนุนประมงทีÉเป็นอันตรายต่อทรัพยากรสัตว์นํÊา) และองค์การการค้าโลก (WTO) นาํ SDG ข้อทีÉ řŜ.Ş 

มาเป็นเป้าหมายในการเจรจา โดยสรุปผลการเจรจาในทีÉประชุม MGřŚ มีสาระสาํคัญของทัÊง řŚ ข้อบทใน

ความตกลง ดังนีÊ  

ř) ข้อบทว่าด้วยขอบเขต ครอบคลุมเฉพาะการอุดหนุนการทาํประมงในทะเลตามธรรมชาติและ

กิจกรรมในทะเลทีÉเกีÉยวข้องกับการท่าประมง ไม่รวมถึงการอุดหนุนแก่การเพาะเลีÊ ยงสัตว์น้าและการทํา

ประมงนํÊาจืด 

Ś) ข้อบทว่าด้วยคํานิยาม ระบุนิยามของถ้อยคําทีÉใช้ในความตกลง ได้แก่ สัตว์น้า การทําประมง 

กิจกรรมทีÉเกีÉยวข้องกับการทาํประมง เรือประมง และผู้ประกอบการประมง 

ś) ข้อบทว่าด้วยการอุดหนุนทีÉนําไปสู่การทําประมงทีÉผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ

ควบคุม ห้ามสมาชิกให้การอุดหนุนแก่เรืÉอประมงหรือผู้ประกอบการประมงหลังจากถูกตัดสินว่ามีการทาํ

ปูระมงทีÉผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) หรือกิจกรรมทีÉสนับสนุนการทาํ

IUU Fishing 

Ŝ) ข้อบทว่าด้วยการอุดหนุนเกีÉยวกับการทาํประมงในกลุ่มสัตว์นํÊาทีÉถูกจับมากเกินควร ห้ามสมาชิก

ให้การอุดหนุนทีÉเกีÉยวข้องกบัการทาํประมงในกลุ่มสัตว์นํÊาทีÉถูกจับมากเกนิควร ยกเว้นกรณีทีÉสมาชิกมีการอด

หนุนเพืÉอฟืÊ นฟูทรัพยากรสัตว์นํÊา หรือมีการดาํเนินมาตรการอืÉนเพืÉอพืÊนฟูทรัพยากรสัตว์นํÊาให้อยู่ในระดับทีÉ

ยัÉงยืน กจ็ะสามารถให้การอุดหนุนประมงในกลุ่มทีÉเป็น Overfished Stocks ต่อไปได้ 

ŝ) ข้อบทว่าด้วยการอุดหนุนอืÉนๆ ห้ามสมาชิกให้การอุดหนุนทีÉเกีÉยวข้องกับการทาํประมงในพืÊนทีÉ

ทะเลหลวงซึÉงไม่มีหน่วยงานใดควบคุมดูแล รวมทัÊงจะต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษสาํหรับการอุดหนุน

เรืÉอประมงทีÉไม่ใช่เรือของตน และการอุดหนุนทีÉเกีÉยวข้องกับการทาํประมงในพืÊ นทีÉทีÉไม่ทราบสถานะของ

ทรัพยากรสตัว์นํÊา 

Ş) ข้อบทว่าด้วยบทบัญญัติเฉพาะสาํหรับประเทศสมาชิกทีÉพัฒนาน้อยทีÉสุด สมาชิกจะต้องใช้ความ

ระมัดระวังในการหยิบยกประเดน็ทีÉเกีÉยวข้องกับประเทศสมาชิกพัฒนาน้อยทีÉสุด และแนวทางแก้ไขปัญหา

จะต้องคาํนึงถึงสถานการณ์เฉพาะของ LDCs ทีÉเกีÉยวข้อง 

ş) ข้อบทว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการสร้างศักยภาพให้มีการจัดตัÊงกองทุนของ 

WTO ด้วยความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศทีÉเกีÉยวข้อง เพืÉอใหความช่วยเหลือทางเทคนิคและการ

สร้างศักยภาพแบบเฉพาะเจาะจงแก่ประเทศสมาชิกกาํลังพัฒนารวมถึงประเทศสมาชิกทีÉพัฒนาน้อย 

ทีÉสดุ เพืÉอดาํเนินการตามกฎระเบียบภายใต้ความตกลงๆ 
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Š) ข้อบทว่าด้วยการแจ้งข้อมูลและความโปร่งใส ระบุข้อมูลทีÉสมาชิกต้องแจ้งเพิÉมเติมจากความตก

ลง ASCM ได้แก่ ประเภทหรือชนิดของกิจกรรมทางการประมงทีÉได้รับการอุดหนุน และข้อมูลทีÉสมาชิกต้อง

แจ้งเพิÉมเติม หากทาํได้ อาท ิสถานะของทรัพยากรสตัว์น้าทีÉได้รับการอุดหนุน 

š) ข้อบทว่าด้วยการจัดการเชิงสถาบัน ให้มีการตัÊงคณะกรรมาชิการเพืÉอคําเนินหน้าทีÉตามทีÉได้รับ

มอบหมายและเปิดโอกาสให้สมาชิกหารือในประเดน็ต่างๆ เกีÉยวกบัการบังคับใช้ความตกลงฯ 

řŘ) ข้อบทว่าด้วยการระงับข้อพิพาท ให้นาํบทบัญญัติภายใต้ความเข้าใจว่าด้วยการระงับข้อพิพาท 

(DSU) และความตกลง ASCM มาใช้กบักระบวนการปรึกษาหารือ และการระงับข้อพิพาท ภายใต้ความตก

ลงเรืÉองการอุดหนุนประมง เว้นเสยีแต่มีการระบุไว้เป็นอย่างอืÉนในความตกลงฉบับนีÊ  

řř) ข้อบทว่าด้วยบทบัญญัติสดุท้าย ดังนีÊ  

-การยกเว้นการอุดหนุนเพืÉอบรรเทาภัยพิบัติจากการห้ามอุดหนุนภายใต้ความตกลงฉบับนีÊ  

-กาํหนดไม่ให้คาํวินิจฉัย และคาํตัดสนิของความตกลงมีผลทางกฎหมายในประเดน็การอ้าง 

สทิธิด้านอาณาเขต หรือการกาํหนดขอบเขตทางทะเล และกาํหนดให้คณะผู้พิจารณา ไม่รับคาํฟ้องทีÉจะทาํให้

พิจารณาในประเดน็ดังกล่าว 

-อาํนาจอธปิไตยและสทิธขิองสมาชิกภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศทีÉเกีÉยวข้องจะไม่ 

กระทบจากความตกลง  

-ประเทศสมาชิกจะไม่ถูกผูกมัดโดยมาตรการ หรือมติของ RFMO ทีÉตนไม่ได้เป็นภาคี 

-ความตกลงฉบับนีÊ ไม่ได้ปรับแก้หรือทาํให้สทิธแิละพันธกรณีตามทีÉกาํหนดให้ความตก 

ลง ASCM ไม่มีผล 

řŚ) ข้อบทว่าด้วยการสิÊ นสุดของความตกลงหากไม่มีการรับรองกฎระเบียบทีÉครอบคลุมหาก

กฎระเบียบทีÉครอบคลุม ไม่ได้ดูกให้การับรองภายใน Ŝ ปี หลงัจากทีÉความตกลงฉบับนีÊมีผลใช้บังคับและถูก

ตัดสนิเป็นอย่างอืÉนโดยคณะมนตรีใหญ่ ความตกลงฉบับนีÊจะสิÊนสดุโดยทนัท ี

ทัÊงนีÊ  ความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้เมืÉอสมาชิก WTO จํานวน Ś ใน ś ของจาํนวนสมาชิกทัÊงหมด

(คิดเป็นประมาณ řřŘ ราย) ให้สัตยาบันพิธีสารแก้ไขความตกลง WTO โดยความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้

กับสมาชิกทีÉให้สตัยาบันแล้ว และจะบังใช้กบัสมาจิก WTO ทีÉให้สตัยาบันแล้วเท่านัÊน ซึÉงปัจจุบันความตกลงฯ 

ยังไม่มีผลบังคับใช้ เนืÉองจากมีสมาชิกจาํนวน ŝŝ ราย ให้สัตยาบันความตกลงฯ แล้ว (อาทิ สหรัฐอเมริกา 

จีนสหภาพยุโรปและไนจีเรีย) 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

   

ś.ŝ.Ś ความคืบหน้าความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป 

(EFTA ประกอบด้วย สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์) โดยเมืÉอวันทีÉ řŝ ธันวาคม ŚŝŞŞ 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดประชุม สรุปสาระสาํคัญคือ EFTA ต้องการให้ไทยเปิดตลาดสนิค้ากลุ่ม 

 

 

 



12 

 

อาหาร ได้แก่ สนิค้านม และผลิตภัณฑบ์ริโภค เนยแขง็ กาแฟ ชอ็คโกแลต สารสกัดจากมอลต์สาํหรับอาหาร

เดก็ นํÊามันปลา ซึÉงเป็นสนิค้าทีÉมีความสาํคัญต่อเศรษฐกจิของ EFTA โดยเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์และฝ่ายไทย

ขอให้ EFTA ยกเว้นอากรนาํเข้าสินค้าทีÉสาํคัญต่อเศรษฐกิจไทย    และเป็นสินค้าทีÉไทยมีศักยภาพในการ

ส่งออกเช่น เนืÊอไก่สดและแปรรูป ผักผลไม้สด/แห้ง/แปรรูป เส้นก๋วยเตีÌยว  อาหารสาํเรจ็รูป สารปรุงแต่ง 

และอาหารสัตว์เลีÊ ยง ซึÉงทีÉประชุมฝ่ายไทยได้ร่วมกันหารือและมีความเห็นต่อทีÉประชุมสรุปว่าสินค้าทีÉทาง 

EFTA ขอมาไม่มีข้อกังวลในการเปิดตลาดให้ EFTA แต่อย่างใด  

และในวันทีÉ Śş ธันวาคม ŚŝŞŞ มีการประชุมหารือในการเปิดตลาดสินค้าประมง โดยฝ่ายไทย 

EFTA มี ข้อเรียกร้องให้ไทยยกเว้นอากรนําเข้าสินค้าปลาทุกรายการโดยเฉพาะสินค้าทีÉสําคัญเช่น 

ปลาแซลมอน ปลาแมคเคอเรล ปลาลิÊนหมา ปลาคอต ปลาเทราต์ และปลาเฮก ซึÉงข้อเรียกร้องนีÊถือว่าเป็นข้อ

เรียกร้องทีÉสาํคัญทีÉสุด และจะมีผลต่อการบรรลุผลการเจรจาการจัดทาํ FTA ระหว่างไทยกับ EFTA จึงขอทีÉ

ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงข้อเรียกร้องดังกล่าว ซึÉงทีÉประชุมมีผู้แทนจากหลายฝ่ายให้ข้อคิดเห็น เช่น 

สมาคมผู้ เพาะเลีÊ ยงปลาไทย สมาพันธ์การเพาะเลีÊ ยงสัตว์นํÊาไทย สมาคมผู้เพาะเลีÊ ยงปลาทะเลไทย สมาคม

ปลานิลไทย ซึÉงสมาคมฯดังกล่าวมีข้อกังวลมากหากไทยเปิดตลาดให้นาํเข้ามา  ทัÊงนีÊ ขอให้ไทยสงวนการลด/

ยกเว้นอากรนาํเข้าสินค้าปลาไทยทีÉอ่อนไหว พร้อมนาํเสนอแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมปลาไทยให้สามารถ

ปรับตัวต่อการเปิดตลาดเสรีไทยภายใต้ FTA ไทย-EFTA  ดังนัÊนทางกรมเจรจาจะได้นาํข้อเสนอทัÊงหมดต่อ

ภาคส่วนทีÉเกีÉยวข้องเพืÉอดาํเนินการพิจารณาแนวทางการจัดทาํยุทธศาสตร์และแผนการระยะสัÊน กรอบกว้าง

และยาวรวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพืÉอสนับสนุนการพัฒนา  กรมประมงไทย และจะนาํข้อกังวลทัÊงหมดทีÉ

ได้หารือพร้อมแนวทางการพัฒนา ไปประกอบการพิจารณาท่าทเีจรจาการเปิดตลาดสนิค้าปลาทีÉไทยอ่อนไหว

ภายใต้ FTA ไทย-EFTA ต่อไป 

ś.ŝ.ś ความตกลงทางการค้าเสรี FTA ไทย-ศรีลังกา โดยกรมเจรจาการค้า ได้จัดประชุมไป 

เมืÉอวันทีÉ ŝ มกราคม ŚŝŞş โดยมีรายละเอยีดดังนีÊ  

1. การเจรจาเริÉมตัÊงแต่ปี ŚŝŝŠ จนบรรลกุารเจรจาในปี ŚŝŞř ซึÉงผู้นาํทัÊง Ś ฝ่าย 

ประกาศเปิดการเจรจา FTA ไทย - ศรีลังกา ระหว่างการเดินทางเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการขอ

นายกรัฐมนตรีในวันทีÉ řŚ กรกฎาคม ŚŝŞř และนับจากปี ŚŝŞř เป็นต้นมา มีการประชุมไปทัÊงหมด Š ครัÊง 

โดยครัÊงทีÉ š จะจัดขึÊนในวันทีÉ řŠ-ŚŘ ธนัวาคม ŚŝŞŞ ณ กรุงโคลัมโบ 

2. การเปิดตลาดสนิค้าในภาพรวมทีÉร้อยละ Šŝ ของรายการสนิค้าทัÊงหมดโดยมีการ 

แบ่งการลดอากรออกเป็น Ŝ กลุ่ม คือ สินค้ายกเว้นอากรทนัททีีÉมีความตกลงมีผลบังคับใช้ ŝŘ% ของรายการ

สินค้า สินค้าทยอยยกเลิกอากรในเวลา řŝ ปี śŘ% ของรายการสินค้า สินค้าลดอากรแต่ไม่เหลือ Ř% โดย

เริÉมนับจากปีทีÉ řŞ ŝ% ของรายการสินค้า และสินค้าทีÉไม่เปิดตลาดไม่ลดอากรอีก řŝ% ของรายการสินค้า 

ทัÊงนีÊสนิค้าปลาป่น จะถูกลดภาษีในปีทีÉ řŞ นับจากปีทีÉมีผลบังคับใช้ 

3. ครอบครองพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะเสนอผลการเจรจา 

ความตกลง FTAไทย-ศรีลังกา ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเหน็ชอบการลงนามความตกลงดังกล่าว  
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โดยตัÊงเป้าลงนามในช่วงการเดินทางเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการขอนายกรัฐมนตรี ณ กรุงโคลัมโบในวันทีÉ 

ś กุมภาพันธ ์ŚŝŞş 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

วาระทีÉ Ŝ เรืÉองเพืÉอพิจารณา  

 

4.1 พิจารณากาํหนดนโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร 

สมาคมฯปีบริหาร ŚŝŞş 

   4.1.1 การประชุมสญัจรร่วมสมาชิก 

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯได้ร่วมกนัพิจารณากาํหนดการประชุมคณะกรรมการ 

บริหารสมาคมฯสญัจรร่วมสมาชิกประจาํปี ŚŝŞ  ไว้เป็นเบืÊองต้นดังนีÊ  

ครัÊงทีÉ  1   เดือนกุมภาพันธ ์  จัดทีÉ กรุงเทพฯ 

ครัÊงทีÉ  2   เดือนเมษายน   จัดทีÉ  กรุงเทพฯ 

ครัÊงทีÉ 3   เดือนมิถุนายน   จัดทีÉ จ.สงขลา 

ครัÊงทีÉ 4   เดือนสงิหาคม   จัดทีÉ    จ.ระยอง 

ครัÊงทีÉ ŝ (ประชุมใหญ่) เดือนตุลาคม   จัดทีÉ    อินเดีย / มัลดีฟส ์

 

มติทีÉประชุม อนุมัติตามทีÉเสนอมา 

     

        Ŝ.ř.Ś  พิจารณาการดําเนินการเรืÉองการตรวจ “ไดออกซิน”  

ประจําปี ŚŝŞş (เมษายน ŚŝŞş) 

ผู้ จัดการสมาคมฯได้แจ้งต่อทีÉประชุมทราบว่าการตรวจไดออกซินของสมาชิกทีÉ

ส่งออกไปจีนนัÊน สมาคมฯได้ดาํเนินการตรวจให้สมาชิกตัÊงแต่ปี  ŚŝŞŜ -ŚŝŞŞ   โดยปี ŚŝŞŜ  กรมปศุสัตว์

รับตรวจให้  ปี ŚŝŞŝ,ŚŝŞŞ สมาคมฯได้บริษัท ยูโรฟินส ์ฟู้ด เทสติÊง (ประเทศไทย) จาํกดัเป็นผู้ รับตรวจให้  

คาดว่าในปี ŚŝŞş สมาคมฯจะใช้บริษัทฯเดิมอีก ขณะนีÊ สมาคมฯได้ประสานไปยังบริษัท ยูโรฟินส์ ฟู้ ด เท

สติÊ ง (ประเทศไทย) จาํกัด เรียบร้อยแล้วเรืÉองราคาการตรวจวิเคราะห์  ซึÉงทางบริษัทฯได้แจ้งว่าหากตัวอย่าง

ทีÉส่งไปอยู่ในจาํนวนเท่าเดิม กจ็ะได้ราคาเดียวกับปี ŚŝŞŞ ซึÉงระยะเวลาในการตรวจประมาณ řŘ-řŝ วันทาํ

การ 

 

มติทีÉประชุม ทีÉประชุมร่วมกันหารือแล้วมีมติให้สมาคมฯทาํหนังสือแจ้งสมาชิกทีÉส่งออกไปจีนให้ตรวจ   

ไดออกซินเป็นผลเก็บไว้เช่นเดิม และให้สมาคมฯประสานบริษัทฯทีÉรับตรวจเพืÉ อส่งตัวอย่างให้เป็นทีÉ

เรียบร้อยต่อไป  
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4.2 พิจารณาประมาณการผลผลิตปลาป่นประจําปี  ŚŝŞş 

 ผู้ จัดการสมาคมฯได้แจ้งต่อทีÉประชุมว่าปริมาณผลผลิตปลาป่นทัÉวประเทศประจาํปี 2566  

ขณะนีÊตัวเลขอยู่ทีÉ  Śŝř,ŜşŜ.śŝ  ตัน  จึงขอให้ทีÉประชุมได้พิจารณาประมาณการผลผลิตปลาป่นประจาํปี 

2567 

มติทีÉประชุม ทีÉประชุมมีมติกําหนดเป็นเบืÊ องต้นสําหรับผลผลิตปลาป่นประจําปี ŚŝŞş ประมาณ 

ŚŠŘ,ŘŘŘ.ŘŘ ตัน 

 

 4.3 พิจารณางบประมาณรายรบั-รายจ่าย ประจําปี ŚŝŞş 

 ผู้ จัดการสมาคมฯได้นําเสนองบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจาํปี ŚŝŞş ของสมาคมฯ

ดังนีÊ  

งบประมาณรายรบั – รายจ่าย ประจําปี ŚŝŞş 

รายรบั รายจ่าย 

-ค่าบํารุงสมาชิก-สามญั,สมทบ 

ŚŝŞś (คา้งรบั) 

6,000.00 -ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 2,950,000.00 

-ค่าบํารุงสมาชิก-สามญั ŚŝŞŜ 
(คา้งรบั) 

6,000.00 -สาํรองงบกลาง 200,000.00 

-ค่าบํารุงสมาชิก-สามญั ŚŝŞŝ 
(คา้งรบั) 

42,000.00   

    

-ค่าบํารุงสมาชิก-สามญั ŚŝŞŞ 
(คา้งรบั) 

132,000.00   

-ค่าบํารุงสมาชิก-สมทบ ŚŝŞŞ 
(คา้งรบั) 

27,000.00   

-ค่าบาํรุงสมาชิก-สามญั ŚŝŞş 1,332,000.00   

-ค่าบาํรุงสมาชิก-สมทบ ŚŝŞş 360,000.00   

รายไดอื้Éนๆ    

-ค่าบาํรุงพิเศษการส่งออก  

 คา้งรบัไตรมาสทีÉ Ŝ/ŚŝŞŞ 

-ค่ าบํ า รุ งพิ เศ ษ ก าร ส่ งออ ก 

 

324,646.00 
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มติทีÉประชุม ทีÉประชุมมีมติอนุมัติผ่านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจาํปี 2567 ตามทีÉเสนอมา 

 

วาระทีÉ ŝ เรืÉองอืÉนๆ  

 5.1 ผู้จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมว่ากรมประมง โดยกองวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลีÊยงสัตว์นํÊาชายฝัÉงได้มีหนังสอืเชิญให้สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยได้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่

ระบาดของปลาหมอสคีางดาํทีÉส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในแหล่งนํÊาธรรมชาติโดยจะมีการจัดโครงการขึÊน

เพืÉอสร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการแก้ไขปัญหาให้กับเจ้าหน้าทีÉและทุกภาคส่วนทีÉเกีÉยวข้องเพืÉ อ

ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการบูรณาการขับเคลืÉอนนโยบายเพราะการรุกรายของปลาหมอสีคางดาํ 

ทีÉพบในบ่อเลีÊ ยงสัตว์นํÊาของเกษตรกรผู้เลีÊ ยงกุ้ งทะเล และในแหล่งนํÊาธรรมชาติ ในพืÊ นทีÉจังหวัดจันทบุรี 

ต่อเนืÉองมาจนถึงสงขลา ซึÉงเป็นปัญหาต้องเร่งแก้ไข ซึÉงกรมประมงทราบว่าปลาหมอสีคางดาํทีÉสามารถนาํไป

เป็นวัตถุดิบปลาป่นได้ จึงต้องการให้สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยประสานสมาชิกในจังหวัดทีÉมีการแพร่ระบาด

ให้ออกมารับซืÊ อโดยคาดหวังว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรได้บ้าง  ซึÉงกรมประมงจัดโครงการขึÊ นในวันทีÉ Ś 

กุมภาพันธ์ ŚŝŞŞ ณ จังหวัดสมุทรสาคร ซึÉงหลังจากทีÉสมาคมฯได้เข้าไปร่วมแล้วในวันทีÉ Š กุมภาพันธ์ 

ŚŝŞŞ ท่านอธิบดีกรมประมงได้เชิญท่านนายกสมาคมฯเข้าร่วมหารือเพืÉอแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทีÉประชุม

ได้ข้อสรุปดังนีÊ  

การรบัซืÊ อปลาหมอคางดํา 

 ř. กรมประมงแจ้งว่าชาวประมงร้องว่าขายได้เพียง กก.ละ ŝ บาท มีการจับขึÊนอาทิตย์ละ 

ŝŘŘ กก. มีเพียง Ŝ-ŝ ราย ผลผลติน่าจะอยู่ทีÉ ř,ŘŘŘ-ř,ŚŘŘ ตัน 

 Ś. ชาวประมงติดเรืÉองการขึÊนวัตถุดิบไม่มีแพขึÊนเป็นของตนเองต้องไปอาศัยแพขึÊนแล้วขาย

แพได้เพียง ś-ŝ บาท และแพขายต่อให้ผู้รวบรวมอกีทไีปขายให้โรงงานปลาป่นกค็งจะอยู่ทีÉ ş-Š บาท/กก. 

ชาวประมงต้องการให้โรงงานรับซืÊอโดยตรงไม่ผ่านแพ-ผู้รวบรวม ขณะนีÊอยู่ระหว่างจับเคย ยังไม่สามารถจับ

ปลาหมอคางดาํได้คาดว่าจะเริÉมได้ในเดือนเมษายน ŚŝŞş 

  

 

 

ŚŝŞş ไตรมาสทีÉ ř-ś/ŚŝŞş 900,000.00 

 

-ค่าดอกเบีÊ ยรบั 20,354.00   

รวมทัÊงสิÊ น 3,150,000.00 รวมทัÊงสิÊ น 3,150,000.00 
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 ś. สมาคมฯแจ้งทีÉประชุมถึงประเดน็ดังกล่าว คือ 

   ś.ř การรับซืÊ อราคาขึÊนอยู่กับราคาปลาป่นเป็นฐานด้วย ซึÉงในวันทีÉแจ้งชาวประมงนัÊน

ราคาปลาป่น ŜŘ กว่าบาท/กก. ถ้าจะรับซืÊ อได้จะต้องอยู่ในราคา ş บาท/กก. แต่ขณะนีÊ ราคาปลาป่นไม่ถึง 

ŜŘ บาทแล้วกต้็องพิจารณากันต่อไป ซึÉงประเดน็คือโรงงานปลาป่นต้องการให้ชาวประมงสามารถบรรทุกแล้ว

ส่งเข้าโรงงานโดยตรงเอง กจ็ะได้ราคาดีกว่าไปผ่านแพหรือผู้รวบรวมหรือให้กาํหนดจุดรับซืÊ อให้ชัดเจนเพืÉอ

จะได้กาํหนดราคาได้ 

   ś.Ś สมาคมฯแจ้งว่าหากชาวประมงมีโอกาสคัดแยกออกจากปลานํÊาจืดได้จะดีมาก

หรือรวมกับเศษซากปลาทะเลกจ็ะสามารถขายได้ราคาดีกว่ารวมกับเศษซากปลานํÊาจืด 

   ś.ś สมาคมฯต้องการให้ประมงจังหวัดสมุทรสาครรวบรวมข้อมูลทัÊงหมดทีÉยังมี

ปัญหาอยู่แล้วประชุมอีกครัÊง เพืÉอสรุปในการรับซืÊอต่อไป.. 

 รบัทราบ 

 5.2 ปัญหาราสินคา้สตัวน์ํÊ าตกตํÉา  สืบเนืÉองจากชาวประมงในจังหวัดสมุทรสงครามมี

หนังสือร้องเรียนไปยังสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ขอให้ประสานต่อหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องพิจารณา

แนวทางหรือมาตรการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าสัตว์นํÊาตกตํÉาอันเนืÉองจากมีการนําเข้าสัตว์นํÊามาจําหน่ายใน

ประเทศมากเกินความจาํเป็นทาํให้ราคาสนิค้าสัตว์นํÊาในประเทศราคาตกตํÉา ส่งผลให้ชาวประมงประสบภาวะ

ขาดทุน โดยนาํเสนอข้อร้องเรียนดังนีÊ  

 ř. ให้หยุดการนาํเข้าสนิค้าสตัว์นํÊา 

  Ś. ให้กาํหนดปริมาณสัตว์นํÊาทีÉสามารถนําเข้ามาในประเทศโดยให้สอดคล้องกับกาํลังการ

ผลิตและความต้องการในประเทศ 

  ś. ให้กําหนดมาตรฐานสัตว์นํÊาทีÉนําเข้ามาในประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกับพีÉ น้อง

ชาวประมงในประเทศ (IUU) 

 Ŝ. ให้มีความเข้มงวดในการตรวจสอบสนิค้าสตัว์นํÊานาํเข้า 

 ŝ. กาํหนดอัตราจัดเกบ็ภาษีนาํเข้าสตัว์นํÊาให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบัน  

  จากข้อร้องเรียนทัÊงหมดนีÊ จึงนําไปสู่การประชุมแก้ไขปัญหาดังกล่าวในวันทีÉ Š กุมภาพันธ์ 

ŚŝŞş และ řš กุมภาพันธ์ ŚŝŞş โดยกรมประมงได้พิจารณาจะดาํเนินการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมนาํสัตว์หรือ

ซากซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.ŚŝŝŠ โดยเบืÊ องต้นได้กําหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมโดยวิเคราะห์ให้ครอบคลุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการทีÉเกิดขึÊนตลอดกระบวนงานตาม 
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กลุ่มสัตว์นัÊน โดยกลุ่มปลาเป็ดจะเป็นในอัตรา Ř.Řŝ บาท/กิโลกรัม ซึÉงในเรืÉองดังกล่าวทัÊงหมดนีÊ ยังไม่ได้ลง

มติให้ชัดเจนแต่อย่างใดคงต้องมีการหารือมนอัตราการจัดเกบ็อีกครัÊงในการประชุมครัÊงต่อไป คาดว่าจะ

ประชุมในวันทีÉ ş มิถุนายน ŚŝŞş ความคืบหน้าจะรายงานเพืÉอทราบต่อไป 

 รบัทราบ 

  ŝ.ś  ผู้จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบว่ามีบริษัทแม่ในประเทศญีÉปุ่ นและบริษัท

ในประเทศไทยชืÉอ Nihon M&A Center (Thailand) Co.,LTD มาขอพบเพืÉอพูดคุยหารือสนใจอยากร่วม

ลงทุนในธุรกิจปลาป่นหากคณะกรรมการท่านใดสนใจสามารถนัดพบมาพูดคุยรายละเอยีดได้ทีÉสมาคมฯ 

 รบัทราบ 

ปิดประชุม เวลา řŞ.śŘ น. 

     

ลงชืÉอ…อาํนวย  เอืÊออารีมิตร....ประธานทีÉประชุม 

      ( นายอาํนวย  เอืÊออารีมิตร) 

     

    ลงชืÉอ........สฤษฎ์พัฒน์  ภมรวิสฐิ.......ทาํหน้าทีÉเลขาธกิารสมาคมฯ 

              (นายสฤษฎ์พัฒน์  ภมรวิสฐิ) 

   

ลงชืÉอ…ณิชกมล   อุมารี..ผู้จดบันทกึการประชุม                                    

     ( นางณิชกมล   อุมารี ) 

 

 

 

 


